

Top 10 địa chỉ chữa giang mai ở Hà Nội tốt uy tín

Địa điểm [địa chỉ chữa giang mai ở Hà Nội](#) đáng chất lượng là vương mắc được rất nhiều bạn nam lưu ý, tuyệt nhiên là bạn nam thuộc nhóm thành phần có khả năng cao. Chọn lựa cơ sở đảm bảo có thể giúp bạn thấy yên tâm hơn về dịch vụ và trình độ của bác sĩ. Nếu phát hiện bệnh, bạn có thể yên tâm phần nào để chữa trị.

Giang mai là 1 trong các chủng bệnh lan truyền vào con đường tình dục cực kỳ phổ biến ngày nay. Trong thời gian đầu tiên ủ bệnh hết sức khó khăn có thể nhìn ra ra. Nhằm có thể xác định chuẩn xác giang mai không những khám cẩn thận lâm sàng mà còn phải tiến hành xét nghiệm. Đã dự tính đang có thành quả chính xác các bạn cần tìm bệnh viện kiểm tra bệnh giang mai đảm bảo.

Vấn đề nhìn ra ra bệnh giang mai càng sớm thì tỷ lệ chữa trị thành tựu càng cao. Do đó, những bạn không cần phải để tới lúc bệnh bộc phát ra phía ngoài thì mới đi khám kỹ càng. Lúc này bệnh từng chuyển đến đến thời kỳ trầm trọng cùng với không trị kịp thời sẽ nhằm lại rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhằm có thể nắm được bản thân đang có bị mắc bệnh giang mai hay không thì phương thức rộng rãi nhất cụ thể là quan thăm khám cẩn thận cùng với kiểm tra. Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu bài viết sau đây nhằm biết phải xét nghiệm bệnh giang mai tại đâu đảm bảo.

Top 10 phòng khám chữa giang mai ở Hà Nội tốt

Cùng với hướng chữa, thời kỳ chữa trị thì phòng khám khám kỹ càng, kiểm tra bệnh giang mai cũng là bản khoăn mà ai cũng muốn biết. Khi đã nghi ngờ bị mắc lây truyền bệnh thì đều mong muốn được tới phòng khám bệnh giang mai chất lượng nhằm đã có kết quả kiểm tra nhanh, nhận ra bệnh chuẩn xác. Dưới đây là top 10 phòng khám giang mai tốt ở Hà Nội để bạn có tin tức đầy đủ khi cần phải đến khám:

Bệnh viện bệnh da liễu trung ương

Phòng khám khám kỹ càng bệnh giang mai: 15a, phương mai, đống đa, Hà Nội

Là 1 trong những phòng khám chuyên khoa tốt về bệnh ngoài da, phòng khám da liễu trung ương được khá hầu hết nam giới xem xét bởi vì có tổng quát các khả năng về khám kỹ lưỡng, nhận thấy cùng với chữa trị các căn bệnh đang có sự liên quan về da liễu, bệnh phong. Ngoài ra, khu vực đây còn là địa điểm tham khảo và bình phục chức năng những căn bệnh chẩn đoán các tình trạng quan trọng.

Tại bệnh viện được phân làm đa phần chuyên khoa trị, khám những chứng bệnh, trong số đó đang có giang mai. Tại đây còn có chủ yếu khoa riêng như khoa xét nghiệm huyết học, khoa phẫu thuật thẩm Mỹ, phục hồi chức năng, khoa kiểm tra vi sinh, khoa miễn dịch cùng giải phẫu bệnh...

Thực thi khám kỹ lưỡng, chữa giang mai chẩn đoán bệnh nhân tại phòng khám thường là các bác sĩ tư vấn đã có trình độ, đều tận tình với bệnh nhân. Phòng khám khám cẩn thận trị bệnh giang mai phỏng đoán người bệnh theo đúng biện pháp để giúp bảo đảm đảm bảo sức khỏe phỏng đoán từng bạn nam.

Phòng khám da liễu Hà Nội

Phòng khám khám cẩn thận bệnh giang mai: 79b Nguyễn Khuyến, đống đa, Hà Nội

Phía ngoài phòng khám bệnh da liễu trung ương, bệnh viện da liễu Hà Nội cũng là một trong những bệnh viện mà người mắc bệnh sẽ tham khảo. Vị trí đây cũng đang có chức năng khám kỹ lưỡng, kiểm tra cùng điều trị phỏng đoán những mức độ bị mắc các bệnh lây vào đường tình dục, trong số đó đang có bệnh giang mai.

Người mắc bệnh nào đã dự tính đi đến khám, điều trị bệnh giang mai ở đây thì có thể tham khảo do phòng khám thực hiện khám kỹ càng, chữa trị bệnh giang mai theo cách chữa bệnh một phương án ngay tức khắc, đúng cùng quy trình, thời điểm điều trị sao kết luận hợp lí cùng trường hợp thể trạng của người mắc bệnh.

Phòng khám việt đức

Bệnh viện khám cẩn thận bệnh giang mai: 40 tràng thi, hoàn kiếm, Hà Nội

Tầm nếu như thành lập, phát triển thì phòng khám việt đức cũng là 1 trong các cái tên nằm trong danh sách các phòng khám bệnh giang mai,

người bị bệnh nào chưa quyết định được địa chỉ thì sẽ tham khảo. Bệnh viện có rất nhiều trung tâm, khoa riêng nhằm tiến hành trị phải được chủ yếu người bị bệnh nhận xét cao về hiện tượng chất lượng.

Không chỉ khám kỹ càng cách chữa bệnh giang mai, bệnh viện cũng thực hiện phần nhiều ca tiểu phẫu phức tạp cho biết các tình trạng cấp bách.

Kỹ năng đến khám: bệnh viện chỉ khám cẩn thận khoảng thứ hai đến thứ bảy, không khám cẩn thận đi đến chủ nhật. Nếu người bệnh nào muốn khám kỹ càng dịch vụ thì nên đặt lịch trước với chuyên gia.

Phòng khám đại học y Hà Nội

Phòng khám khám cẩn thận bệnh giang mai: số một tôn thất tùng, đồng đa, Hà Nội

Nổi tiếng là chỗ có hệ thống giáo sư, thạc sĩ cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi, phòng khám đại học y Hà Nội không chỉ là khu vực khám, chữa bệnh kết luận người bệnh mà địa điểm đây còn là 1 trong những địa chỉ đảm bảo chuyên đào tạo, giảng dạy kết luận sinh viên những trường về y.

Phòng khám đã có chuyên khoa riêng chuyên khám kỹ càng, trị các bệnh hoa liễu là: bệnh giang mai, bệnh lậu, mụn rộp sinh dục... ngoài ra, những chuyên gia chuyên khoa ở bệnh viện cũng thực thi khám cẩn thận, chữa những căn bệnh khác lạ chẩn đoán người thì có bệnh như nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh phía ngoài da...

Lưu ý: lúc đi tới khám cẩn thận tại bệnh viện, người có bệnh sẽ phải đợi lâu là do tình trạng quá tải bệnh nhân diễn ra liên tiếp. Từ đó, người bị bệnh sẽ đến trước nhằm được khám cẩn thận trước.

Bệnh viện y học cổ truyền trung ương

Bệnh viện khám cẩn thận bệnh giang mai: 29 Nguyễn bỉnh khiêm, hai bà trung, Hà Nội

Nằm ở con phố rất lớn, bệnh viện y học cổ truyền trung ương là cơ sở mà đa số bạn nam dân đánh giá, khu vực đây là 1 trung tâm hợp tác về y học cổ lan, bởi vậy cho tạo thành các hướng khám kỹ càng cách điều trị bệnh phối hợp giữa y học cổ truyền cùng y học tiên tiến.

Đội ngũ bác sĩ tư vấn tại bệnh viện luôn là những bạn nam đã có kinh nghiệm lâu năm, đang có tay nghề cao và thường xuyên nâng cao chất lượng khám kỹ càng cách chữa bệnh cho biết người lây nhiễm bệnh. Bệnh viện đã có khám kỹ lưỡng, trị các chứng bệnh như giang mai, lậu, bệnh sùi

mào gà cùng chủ yếu bệnh lý lạ.

Đội ngũ dụng cụ thiết bị, môi trường khám kỹ lưỡng tại bệnh viện cũng được đầu tư tổng quan để phục vụ kết luận người liệu có bệnh. Đang có khá chủ yếu chuyên khoa được chia rõ rệt ở phòng khám như khoa thận bài tiết niệu cùng bạn nam học, khoa ngoại, khoa bệnh về da, khoa nội...

Khoa da liễu phòng khám 108

Phòng khám khám kỹ càng bệnh giang mai: số 1 trần hưng đạo, hai bà trung, Hà Nội

Khi nói đến phòng khám 108, rất đông bạn nam xem xét tại vì đây là bệnh viện thuộc hạng đặc biệt của quốc gia. Tuyệt nhiên, chỗ đây đang có 1 bề dày lịch sử cùng nhiều thành tích trong vấn đề tham khảo, khám kỹ càng, cách điều trị bệnh kết luận người dân tại thủ đô Hà Nội cùng với các khu vực cận kề.

Những chuyên gia đang công tác tại bệnh viện luôn là những nam giới từng được đào tạo chuyên sâu ở trong và phía ngoài nước. Bệnh viện cũng tập trung đầu tư những chủng thiết bị mới nhằm góp phần hỗ trợ phát hiện, chữa bệnh giang mai và các căn bệnh khác thường kết luận người bệnh.

Phòng khám đa khoa trung ương - Bệnh viện e

Địa điểm khám bệnh giang mai: 87 trần cung, cầu giấy, Hà Nội

Bệnh viện e cũng là một trong các phòng khám của phần lớn người bị nhiễm bệnh chẳng may bị mắc phải các bệnh hoa liễu, trong đó đang có giang mai xác định đến. Ở đây đã có chuyên khoa riêng cùng với nhiều loại máy móc, dụng cụ thiết bị toàn diện để phục vụ công tác phát hiện, khám cẩn thận cùng với cách chữa bệnh cho người bị bệnh.

Tùy vào từng tình huống rõ ràng, người liệu có bệnh lúc đến phòng khám có thể được các bác sĩ tư vấn chữa trị giang mai thích hợp, giúp giảm bớt thời điểm. Những người thì có bệnh nào có nhu cầu sử dụng các dịch vụ bất bình thường thì sẽ đăng ký miễn phí với các nhân viên của phòng khám.

Phòng khám đa khoa hưng thịnh

Bệnh viện khám bệnh giang mai: 380 xã đàn, đống đa, Hà Nội

Tọa lạc tại phố xã đàn, bệnh viện đa khoa hưng thịnh là một trong các bệnh viện giang mai tốt. Chỗ đây hội tụ số đông ưu thế nổi bật về hệ thống y chuyên gia chuyên khoa, dịch vụ y tế, đội ngũ địa chỉ vật chất, dịch vụ khám cẩn thận, trị bệnh...

Bệnh viện vật chất đang có ở phòng khám được biết đến là khang trang, sạch sẽ, đảm bảo cơ hội vô trùng theo như quy chuẩn. Tuyệt đối, đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện còn nghiên cứu rất nhiều nguyên lý chữa trị bệnh giang mai hiện đại nhằm cách chữa bệnh phỏng đoán người liệu có bệnh. Bởi vậy, bệnh nhân sẽ tham khảo phòng khám này nhằm khám cẩn thận trị giang mai.

Bệnh viện bạch mai

Địa chỉ khám cẩn thận bệnh giang mai: 78 giải phóng, đống đa, Hà Nội

Khám giang mai tại bệnh viện bạch mai cũng là 1 trong những bệnh viện mà phần nhiều bệnh nhân tham khảo. Tầm lâu, bệnh viện bạch mai là 1 trong các phòng khám chuyên khoa đã có tiếng tại miền bắc, tuyệt đối là bệnh viện được đặt tại thủ đô cần khá là uy tín.

Lượng hệ thống bác sĩ chuyên khoa, cán bộ nhân viên chuyên nghiệp cùng với đội ngũ dụng cụ tối tân nhằm cải thiện uy tín khám, cách chữa bệnh cho biết bệnh nhân. Chính bởi vậy, Đó cũng là cơ sở của nhiều những người lây nhiễm bệnh bị mắc phải giang mai định vị đến.

Tuy bảo đảm giai đoạn đảm bảo, chất lượng song bệnh viện lại thường xuyên xảy đến tình trạng quá tải, số lượng người bị bệnh đến đông, chưa có đầy đủ giường bệnh, những thiết bị cho người bị bệnh. Từ đó, người bệnh nào đã dự định đi khám ở đây thì cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

Bệnh viện đa khoa thanh nhàn

Bệnh viện khám kỹ lưỡng bệnh giang mai: số 42 thanh nhàn, hai bà trung, Hà Nội

Tại phòng khám thanh nhàn cũng đã có chuyên khoa riêng chuyên khám kỹ lưỡng, cách chữa bệnh lây đến đường tình dục, trong số đó đang có bệnh giang mai kết luận bạn nam dân. Trường hợp người bị bệnh đã có nhu cầu khám theo đòi hỏi, phòng khám cũng tiếp nhận tuy nhiên người mắc bệnh cần phải đăng ký trước.

Kinh nghiệm đi đến khám cẩn thận tại bệnh viện: thường ngày, bệnh viện cũng đang có nhiều bạn nam tìm đến khám cẩn thận hình thành quá tải.

Tuyệt nhiên là mức độ chen lấn, xếp hàng nhằm đăng ký khám trước khá là nhiều nên bệnh nhân cần để ý vấn đề này.

Cùng với toàn bộ đánh giá top 10 bệnh viện giang mai ở Hà Nội tốt thì bạn từng biết cần quyết định bệnh viện điều trị giang mai tại đâu. Khi đã quyết định được bệnh viện giang mai kết luận mình thì bạn nên chủ động bố trí giai đoạn tới khám tuy chỉ là nghi ngờ bị mắc truyền nhiễm bệnh hay là đã thấy có biểu hiện của sảng giang mai.

Bệnh giang mai có khả năng truyền nhiễm hết sức nhanh cùng gây hại nặng nề tới sức khỏe do đó hãy chủ động liên hệ cùng chuyên gia để được tư vấn online về phí chữa giang mai và nếu như nên sẽ chủ động hẹn lịch tới khám cẩn thận trước với chuyên gia.

Kiểm tra bệnh giang mai bao nhiêu tiền?

Hiện giờ, việc nhận ra và điều trị sớm bệnh giang mai đã từng trở nên đơn giản hơn nhờ quá trình phát triển của ngành y học. Nhằm chẩn đoán chính xác tình huống bệnh, các chuyên gia luôn hướng dẫn bệnh nhân làm khám bệnh giang mai. Vậy, mức chi phí khám bệnh giang mai bao nhiêu tiền?

Bệnh giang mai là bệnh lây nhiễm vào đường tình dục thường bắt gặp bởi vì xoắn vi rút treponema dẫn đến. Để chẩn đoán bệnh giang mai, người bị bệnh nên tới những cơ sở y tế nhằm được thăm khám kỹ càng và tiến hành những khám chuyên sâu. Bây giờ, phòng khám đa khoa đang sử dụng các biện pháp khám với mức giá rõ rệt là: test nhanh giang mai: 100.000đ, kiểm tra elisa: 210.000đ, xét nghiệm tppa: 150.000đ.

Để biết được chuẩn xác mức phí áp dụng bây giờ, người bị bệnh có thể gọi tới tổng đài để được trả lời chi tiết. Nhận diện bệnh ngay từ thời gian kịp thời sẽ giúp trị được đơn giản hơn. Từ đó, nhanh chóng lúc đang có triệu chứng bệnh, người bệnh cần đi khám kỹ lưỡng tức khắc nhằm tiết kiệm khả năng sức khỏe.

Đáp ứng nhu cầu khám cẩn thận xét nghiệm giang mai của chủ yếu người mắc bệnh, bệnh viện đã từng đầu tư đội ngũ máy móc tối tân, tối tân cùng đội ngũ phòng sinh học đạt quy chuẩn đảm bảo sinh học cấp ii. Tập trung đội ngũ bác sĩ tư vấn đang có chuyên môn trình độ cao, giàu trình độ không những đưa ra cảm nhận bệnh chuẩn xác mà lại có các phương pháp chữa trị kết quả giúp cho người bị nhiễm bệnh sớm phục hồi và tiết kiệm các nguy cơ sức khỏe.

Phí cách chữa giang mai đang có đắt không?

Trước nếu như tham khảo phí cách điều trị giang mai đang có đắt không, tất cả người hãy tham khảo bệnh giang mai là gì. Giang mai có tỷ lệ nam giới lây nhiễm tương đối cao, bệnh vì sự xâm nhập của xoắn viem nhiễm Treponema Pallidum dẫn đến.

Như sau thời kỳ ủ bệnh 3 - 6 tuần, người bị nhiễm bệnh bắt nguồn hình thành triệu chứng đầu tiên: Sốt, phát ban, mệt mỏi, suy giảm cơ thể...

Thực tế, rất là khó khăn đưa ra con số rõ phỏng đoán bản khoản chi phí trị giang mai ở phái mạnh cùng phái đẹp hết bao nhiêu tiền. Phỏng đoán đến nay, chưa có bất cứ địa chỉ chuyên khoa hậu môn nào có thể niêm yết chi tiết mức phí. Bởi vì vướng mắc chi phí phải trải qua thăm khám cẩn thận trực tiếp cùng với dựa rất nhiều nhân tố khác nhau.

Phí cách chữa bệnh giang mai hết bao tiền - Giá xét nghiệm, kiểm tra

Người bị nhiễm bệnh nếu như đến phòng xét nghiệm y tế chuyên khoa sẽ được bác sĩ thăm khám cẩn thận sơ bộ, tiến hành xét nghiệm đầu tiên. Đây là việc thực hiện cần thiết nhằm tìm người bị bệnh đang có mắc bệnh giang mai không. Bởi vậy đưa ra phương hướng cách điều trị thích hợp, kết quả.

Giá kiểm tra giang mai là khoản chi trước tiên cùng với cần thiết mà người mang bệnh nên chi trả. Tại bệnh viện Đa Khoa, chi phí kiểm tra bệnh xã hội biến động vòng 300.000 VNĐ (giá gốc 650.000 VNĐ).

Cách chữa bệnh giang mai giá bao nhiêu tiền - Dựa tình hình trầm trọng nhẹ của bệnh

Khi bệnh giang mai được can thiệp điều trị tại thời kỳ đầu tiên, vấn đề chữa tương đối đơn giản. Vì lúc đó, virus chưa tấn công đi đến cơ cần thiết kém. Giá trị qua đó không tốn kém.

Khi bệnh chuyển sang thời điểm trầm trọng, vi rút đã từng xâm nhập đi đến máu, đi tới hệ thần kinh cùng với lục phủ ngũ tạng... Thì công tác điều trị có thể bắt gặp hầu hết khó khăn. Về sau, quy trình cách chữa lâu dài nên mức giá cao hơn.

Chi phí điều trị giang mai - Tùy vào biện pháp chữa

Chi phí cách chữa giang mai gồm có cả phương thức trị. Cách chữa giang mai bằng nội khoa hay ngoại khoa sẽ lựa chọn rất đông đến chi phí cách điều trị giang mai hết bao nhiêu.

Tất nhiên, khi đã thăm khám kỹ càng cùng với đã có kết quả kiểm tra, bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng dẫn phương án cách điều trị giang mai hợp lý nhất.

Thông thường, trị bệnh giang mai với ngoại khoa có thể mang tới hiệu quả cao hơn. Chỉ những cơ sở y tế chất lượng, uy tín mới không thiếu khả năng đáp ứng hình thức điều trị này.

Cách điều trị bệnh giang mai bằng thuốc chỉ áp dụng cho biết trường hợp bệnh nhẹ, mới hình thành hiện tượng và không có hệ lụy. Lúc chuyển sang thời điểm nặng, thuốc chỉ đã có tác dụng giải đáp chứ không thì có khả năng đảm nhận việc trị tận gốc.

Phí trị bệnh giang mai - Phụ thuộc cơ sở y tế

Lúc khám kỹ càng chữa bệnh ở cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, an toàn đảm bảo... Phí có thể cao hơn so cùng địa điểm yếu đảm bảo. Đổi lại, người liệu có bệnh giang mai được nhận thấy chính xác mức độ bệnh. Cần phải vấn đề cách điều trị tiếp diễn hiệu quả, hạn chế tối đa vết thương, kiểm chế khả năng phát lại.

Kiểm tra bệnh giang mai là gì? Giải pháp độc thành quả kiểm tra

Nhằm nhận được thành quả khám chuẩn xác thì cần được thực thi là do những bác sĩ tư vấn đang có kinh nghiệm vì vậy phí sẽ cao hơn khi bạn quyết định chuyên gia thực thi. Ngoài ra, các phòng khám kiểm tra giang mai chất lượng, áp dụng máy móc tối tân, thực hiện đúng thực hiện kiểm tra cùng cho biết hiệu quả khẩn trương thì có phí cao hơn. Do đó bạn hãy suy nghĩ kỹ cùng tham khảo thật kỹ trước khi lựa chọn cơ sở xét nghiệm. Bạn cần gọi trước để sẽ nắm bắt được phí để sẽ quyết định thích hợp với nhu cầu của chính mình.

Xét nghiệm giang mai là 1 kiểm tra giúp phát hiện hoặc xác định kiểm quá trình hiện diện của xoắn virus treponema pallidum trong người. Thông đến các khám này giúp cho hướng dẫn những cách điều trị kịp thời, nâng cao thể trạng chẩn đoán người mắc bệnh. Hiện tại có hầu hết khám với những nguyên lý không bình thường nhau.

Kiểm tra test nhanh bệnh giang mai

Khám test nhanh chóng giang mai là khám giúp tìm kháng thể bệnh giang mai đã có trong người người hay không. Kiểm tra này kết luận kết quả chỉ

trong vòng cỡ 10 - 15 phút.

Đây là khám được sử dụng để sàng lọc giang mai trong cộng đồng. Tuyệt đối là những đối tượng nguy cơ cao như: quan hệ tình dục đồng giới đàn ông, phụ nữ hành nghề mại dâm,...

Khám này được chia làm 3 loại là:

1. Xét nghiệm đặc hiệu³

Là khám dùng kháng nguyên treponema pallidum để nhìn ra kháng thể hữu hiệu của giang mai.

Cách của xét nghiệm này là sử dụng kháng nguyên giang mai để nhìn thấy được những kháng thể kháng lại kháng nguyên. Do vậy mà kiểm tra này không liệu có khả năng phân biệt được viêm nhiễm giang mai đang quan hệ ở thời gian kiểm tra. Hoặc là trước đây từng lan truyền và đã chữa giang mai sau này.

Kiểm tra không đặc hiệu³

Hiện nay đang tham khảo cùng với đưa đi tới dùng đã từng bước kiểm tra test nhanh chóng giang mai không hữu hiệu. Đây là xét nghiệm giúp phát hiện nhanh những kháng thể igm hoặc igg kháng lại kháng nguyên cardiolipin.

Khám này không đặc hiệu bởi những kháng thể igm cùng igg cũng được tìm nhận thấy trong một số căn bệnh lạ. Ví dụ như sốt vi rút, bệnh tự miễn,...

Đây là khám chỉ mang đặc tính sàng lọc chứ không chẩn đoán.

Khám phối hợp

Phối hợp thực thi cả 2 khám đặc hiệu và không hiệu quả giúp cho nhận thấy và sàng lọc giang mai. Thế nhưng các xét nghiệm kết hợp này chưa đầy nghiên cứu, nhận xét cùng với kiểm định bởi vì tổ chức y tế thế giới.

Xét nghiệm cảm nhận bệnh giang mai

Phương pháp gián tiếp (xét nghiệm huyết thanh)³

Khám huyết thanh là xét nghiệm áp dụng mẫu bệnh phẩm chủ yếu là huyết thanh nhằm phân tích mẫu. Các mức độ ngoại lệ sẽ ứng dụng huyết tương là một số kiểm tra không hữu hiệu. Kiểm tra phản ứng huyết thanh giúp nhận thấy chuẩn xác bệnh giang mai đang có 2 loại: hữu hiệu cùng

không hữu hiệu.

1. Kiểm tra không hữu hiệu

Rộng rãi cùng được áp dụng phổ biến là: kiểm tra rpr cùng với khám vdrl.

2 kiểm tra này giúp nhìn thấy một trong 2 dạng kháng thể là igm hoặc igg kháng lipid không đặc hiệu quả. Vì còn có thể phát hiện được 2 kháng thể này tại các bệnh lý khác (sốt virus, bệnh tự miễn). Cần kiểm tra này được liên hệ là không đặc hiệu.

Kiểm tra đặc hiệu

Là xét nghiệm giúp cho phát hiện các kháng thể chống lại kháng nguyên treponema pallidum. Tuy nhiên xét nghiệm này lại không phân loại được kháng nguyên đó dẫn đến giang mai hoặc là dẫn đến bệnh không bình thường cũng vì các dạng xoắn khuẩn khác thường dẫn tới phải.

Đã có 2 căn xét nghiệm huyết thanh hữu hiệu là: khám tpha và khám tppa.

Sau khi xét nghiệm không hiệu quả đang có hiệu quả dương tiêu chuẩn thì kiểm tra đặc hiệu có thể được chỉ dẫn nhằm sẽ khẳng định chẩn đoán bệnh giang mai.

- [Xét nghiệm giang mai bao nhiêu tiền](#)
- [Khám và chữa bệnh lậu ở đâu](#)
- [Khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội](#)
- [Khám nam khoa ở đâu tốt](#)
- [Kham benh xa hoi o dau tot](#)